

(สำเนา)

ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีผู้มาสมัครจำนวน ๑ คน คือ นางสาวปัทมา จักขุรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ประกาศฯ และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

กำหนดให้ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก โดยแบ่งการคัดเลือกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ให้ผู้สมัครเข้ารับการศึกษา นำเสนอแผนการดำเนินการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวนโยบายในการบริหารงานของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน ๔ ปี ชำรงหน้า และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลาที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) และระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ในฐานะที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยนำเสนอในรูปแบบ Powerpoint Presentation หรือ Keynote Presentation (นำเสนอไม่เกิน ๑๕ นาที) (๑๐๐ คะแนน)

ส่วนที่ ๒ สอบสัมภาษณ์ โดยประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน ทั้งนี้ พิจารณาจากคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภาวะผู้นำ พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์และทักษะการสื่อสารภายในหน่วยงาน (๑๐๐ คะแนน)

ผลการคัดเลือก

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะประกาศผลการคัดเลือกเมื่อมหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว ทางเว็บไซต์ <http://art-culture.cmu.ac.th> และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์ เสวตเศรณี)
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม